
Ed. 102. Fyrirspurn
til r ík iss tjó rnarinnar um hlutafjáreignir í Utvegsbanka íslands li/f.

F rá  Jóhanni Jósefssyni.

Á siðasta Jnngi var r ík isstjórninni falið með Jnngsályktun, er sam þykkt var í 
sameinuðu þingi, að láta fa ra  fram  athugun á því, hversu mikið af fé því, er inni stóð 
í íslandsbanka h / f  í sparisjóði og á innlánsskirteinum, hafi verið gert að hlutafé í 
Útvegsbanka íslands h / f  og hvort kleift þætti að bæta aðstöðu þeirra hlutabréfaeig- 
enda, sem af þessum ástæðum hefðu eignazt hluti í þeim banka.

Hefur athugun þessi farið fram, og hver er þá n iðurstaða hennar?


